

Kinh Nghiệm Tinh Thần của Người Tiên Phong

(SANTA ANA, CA) – Chương Trình Văn Hóa và Mỹ Thuật Nơi Đến Quận Cam tại Phi Trường John Wayne làm nổi bật những dấu mốc văn hóa địa phương tại Quận Cam cho các du khách hiểu biết và thêm vào hành trình du lịch của họ. Mùa Xuân này, Phi Trường hợp tác với Viện Bảo Tàng Moulton tại Laguna Hills chia sẻ *Tinh Thần của Người Tiên Phong!*



Hộp Giới Thiệu sự Trưng Bày của Viện Bảo Tàng Moulton

Xin hãy gặp Lewis và Nellie Gail Moulton và hành trình vào lịch sử Quận Cam tại Phi Trường John Wayne. Làm việc cùng với Chương Trình Mỹ Thuật JWA, Viện Bảo Tàng Moulton đã khai triển mười một bảng, 792 sq. triển lãm treo giữa Trạm B và C trên tầng khởi hành.

Cuộc triển lãm làm nổi bật một số sự kiện chính của viện bảo tàng và trưng bày một số cổ vật and artwork và tranh vẽ từ bộ sưu tập. Trong khi mục tiêu của sự trưng bày là để mời gọi các du khách viếng thăm viện Bảo Tàng tận mắt, đồng thời cũng cho phép người xem tham dự trực tiếp vào nội dung qua mã số QR, nối kết với họ đối với những thông tin lịch sử, tài nguyên, và những câu chuyện liên hệ.

Nội dung trong sự trình bày là vô số các họa sĩ và những tác phẩm với những kỹ thuật sáng tạo khác nhau. Cuộc triển lãm sẽ được trưng bày kéo dài cho đến hết mùa hè.

Họa sĩ Jeff Sewell và với triển lãm của ông mang tên *Back to the Ranch* đặc biệt được nổi bật, featuring a pbao gồm một bức tranh sơn dầu 4'x5' đầy ấn tượng được tạo ra đặc biệt cho cuộc trưng bày này.



Họa Sĩ Jeff Sewell đang vẽ ngoài trời

Đồng thời cũng trưng bày một tranh vẽ trên tường photo-op ba chiều ngoại cảnh của Viện Bảo Tàng. Được vẽ bởi họa sĩ Timothy Robert Smith, kiệt tác 200 ft. đầy quyến rũ này cho phép du khách 'bước vào' những thời kỳ tiên phong trong khi họ viếng thăm Viện Bảo Tàng Moulton.



Họa sĩ Timothy Robert Smith viếng thăm bản sao bức tranh vẽ trên tường của ông

Muốn biết thêm lịch sử Quận Cam và thông tin về Viện Bảo Tàng Moulton, xin vào www.moultonmuseum.org. Cuộc triển lãm được trưng bày tại khu trước khi vào khám an ninh ở tầng trên Khởi Hành trong hành lang Triển Lãm giữa các Trạm B và C.

Muốn tìm hiểu thêm về Chương Trình Mỹ Thuật Phi Trường John Wayne, xin vào: www.ocair.com/terminal/artexhibits.

###